

เสนา - อาศุ คอนโดมิเนียมแนวคิดใหม่ใส่ใจสุขภาพ

การใช้ชีวิตสุขภาพดีต้องมีการวางแผน เริ่มตั้งแต่ที่อยู่อาศัย การดูแลสุขภาพ รวมไปถึงไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต เพราะเข้าใจไลฟ์สไตล์ของคนในยุคปัจจุบันอย่างถ่องแท้บวกกับการ “คิดเผื่อ” ไปถึงความต้องการในวันข้างหน้า เพื่อให้ที่พักอาศัยสามารถปรับเปลี่ยนตามความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการบริษัทร่วมทุนระหว่าง เสนา อันคิว อันซิน ได้พัฒนาโครงการบนแนวคิดใหม่ที่เข้าใจเทรนด์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ภายใต้แบรนด์ “เสนา-อาศุ” ซึ่ง ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนาดีเวลลอปเม้นท์ เผยว่า “ด้วยเทรนด์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคปัจจุบัน ทำให้เสนา อันคิว อันซิน คิดพัฒนาโครงการบนแนวคิดใหม่ และเปิดตัวแบรนด์ใหม่ล่าสุด “เสนา-อาศุ (SENA-AZU)” ภายใต้คอนเซปต์ “Stay healthy today & tomorrow” คอนโดมิเนียมแนว

ความสำคัญกับการดูแลตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจ โดยได้รับการสนับสนุนจากสองพันธมิตรระดับสากล โรงพยาบาล



พญ.เมธินี ไหมแพง, ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ และ ดร.ชูชาน ออสลีย์ ร่วมกันเปิดคอนโดมิเนียมแนวคิดใหม่ใส่ใจสุขภาพ.



คิดใหม่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวันนี้และวันพรุ่งนี้เพื่อตอบสนองความท้าทายในการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน สะท้อนการใช้ชีวิตที่สุขสบายและใส่ใจ ทำให้ผู้ประกอบการหันมาพัฒนาโครงการที่ตอบโจทย์



เรื่องสุขภาพมาเป็นอันดับต้นๆ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนคอนเซปต์ในการพัฒนาที่ใส่ใจสุขภาพหรือการออกแบบภายในโครงการให้มีพื้นที่รองรับสำหรับการออกกำลังกายมากเป็นพิเศษเพื่อรองรับทุกช่วงวัยนั้น กลายเป็นที่มาของการพัฒนาโครงการรูปแบบใหม่ของเสนา อันคิว อันซิน ที่ให้ความสำคัญกับกลุ่ม “Smart New Aging” ที่จะให้

กรุงเทพ และ FIT Thailand ร่วมกันมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกบ้านเสนา-อาศุ โดยเฉพาะ ทั้งนี้ โครงการ “เสนา-อาศุ พระราม 9” เป็นคอนโดมิเนียมสูง 8 ชั้น จำนวน 8 อาคาร โดยกำหนดก่อสร้างปี 2563 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2564

ผู้บริหารโครงการกล่าวเสริมว่าความร่วมมือในครั้งนี้ลูกบ้านเสนา-อาศุ โรงพยาบาลกรุงเทพมอบสิทธิประโยชน์บัตรสมาชิกชีวิวัฒน์แวลูโกลด์ พร้อมชุดตรวจสุขภาพ รวมถึงบริการรถพยาบาลฉุกเฉินสำหรับลูกบ้านในโครงการ และมีการจัดกิจกรรมพิเศษโดยมีผู้เชี่ยวชาญ

ทางการแพทย์มาให้ความรู้ต่างๆกับลูกบ้านด้วย ขณะที่ FIT Thailand มีการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่หลากหลายสำหรับลูกบ้านในโครงการ โดยมีเทรนเนอร์

และครูสอนการออกกำลังกายที่ผ่านมาตรฐานระดับสากล มาให้ความรู้พร้อมกับแนะนำเทคนิคในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งครอบคลุมเรื่องการออกกำลังกายและโภชนาการที่ดี อัปเดตสิทธิประโยชน์ต่างๆ และโครงการที่พักอาศัยจากเสนา อันคิว อันซิน ได้ทางเว็บไซต์ www.sena.co.th